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	 	 	 ศาสตราจารย	์ ปวิณ	 	 ปุณศรี	 	 แห่งภาควิชาพืชสวน	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์																	

ให้ที่มาของคำาว่า	“เกษตรที่สูง”		คือ	การพัฒนาการเกษตรในแนวใหม่	เพราะปกติเราทำาการเกษตร								

บนพื้นราบ	โดยปลูกข้าวและพืชไร่ต่าง	ๆ	บนที่ดอนก็จะเป็นการปลูกพืชไร่		ไม้ผล		พืชผัก		ส่วน

บริเวณเทือกเขา		ป่าไม้ต้นนำ้า	ลำาธารเป็นบริเวณที่ชาวเขาทำาการหักล้างถางพง		ปลูกข้าวไร่	 	พืช

ผักและปลูกฝิ่น		เพื่อขายแลกเงินเป็นเครื่องยังชีพ		ฝิ่นในขณะนั้นเป็นยาเสพติดที่ร้ายแรง		เพราะ

สามารถนำามาผลิตเป็นสารเฮโรอีนที่สามารถพกพาหลบซ่อนออกไปขายยังต่างประเทศได้ง่ายและ

กระจายแพร่หลายอย่างรวดเร็ว		ดังนั้นพื้นที่บนภูเขาสูงบริเวณป่าไม้ต้นน้ำาลำาธาร	ที่เป็นที่อยู่อาศัย

ของชาวเขาเผ่าต่าง	ๆ	หรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า	“เกษตรที่สูง”		จึงควรที่จะได้รับการศึกษา

และพัฒนาให้เข้าใจ	ที่มา		ที่ไป		ของชุมชนเหล่านี้อย่างถ่องแท้ว่าเขาอยู่กันอย่างไร		มีการทำาลาย

ทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่อย่างไร	 	 สร้างปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไร	 	 มีเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

อย่างไร	 	ถ้าจะช่วยเขาให้อยู่ในร่องรอยที่ควรจะเป็น	 	 (เช่นเลิกทำาไร่เลื่อนลอย	 	ทำาลายป่า	 	ปลูก

พืชเสพติดและหันมาปลูกพืชทดแทนให้ได้ผล)		เราจะปรับสภาพชุมชนเขาอย่างไร		เหล่านี้คือแนว

ความคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	

ทรงประทานให้ข้าราชบริพารใกล้ชิดและผู้รับอาสาในรูปแบบของอาสาสมัครได้ช่วยกันคิดเพื่อจะ

หาแนวทางปฏิบัติให้ดีขึ้น		ถูกหลักวิชาการ		

	 เกษตรที่สูง	 หมายถึง	 พื้นที่บริเวณป่าต้นนำ้าลำาธารที่มีความสูงระหว่าง	 700-1,500	 เมตร	 เหนือระดับนำ้าทะเล								

มีอุณหภูมิตำ่ากว่าพื้นที่ราบประมาณ	3-5	ซ.	และมักจะมีสันภูเขาขึ้นให้เห็นอยู่เป็นระยะ
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โดยศึกษาจากหมู่บ้านชาวเขาต้นแบบที่อยู่รอบ	ๆ	พระตำาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์		คือ	ดอยปุย		

ซึ่งเป็นจุดกำาเนิดของงานเกษตรที่สูง	 	 โดยพระราชทานเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 	 จำานวน	

200,000	บาท	(สองแสนบาทถ้วน)		มาซื้อที่ดินจากชาวเขาเผ่าม้ง		นำามาพัฒนาเป็นสถานีค้นคว้า

วิจัยหาพืชเมืองหนาวมาปลูกบนที่สูง	 	 โดยระยะแรกเรียกงานนี้ว่า	 	 โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา		

โครงการพัฒนาบนที่สูง			และเปลี่ยนต่อมาเป็นโครงการหลวงตามลำาดับในปัจจุบัน	ทรงมอบหมาย

ให้ข้าราชบริพารที่ติดตามเสด็จอย่างใกล้ชิดขณะนั้นคือ	 ม.จ.ภีศเดช	 รัชนี	 เป็นองค์ประธานแทน

พระองค์	 	 ทำาหน้าที่ผู้ประสานงานติดต่อกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง	 	 เช่น	 	 กรมป่าไม้	 	 เจ้าของ

พื้นที่		กรมประชาสงเคราะห	์	ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวในขณะนั้นที่ดูแลชาวเขาอยู	่	คณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 	 ตำารวจตระเวนชายแดน	 (ตชด.)	 	 ส่วนการดูแลทดสอบนำาเข้าพันธุ์พืชเมือง

หนาวก็คงได้แก่	 อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ 	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม	่	และกระทรวงเกษตรจากสหรัฐอเมริกา	(USDA)	ตามลำาดับ	

  

	 ทุนในการดำาเนินงานใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด	 	 หรือได้จากกองทุนฟื้นฟู

การปลูกพืชทดแทน	 (ยาเสพติด)	 	 Narcotic	 Control	 Unit	 (NCU)	 ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา		

พืชที่นำาเข้ามาทดลอง		ทดสอบระยะแรกก็มีพืชเมืองหนาว		พวก		แอปเปิล		สาลี	่	ท้อ	บ๊วย	พลับ	

พลัม	กาแฟ		ถั่วแดงหลวง	(red	kidney	bean)	แม่งานอาสาสมัครของคณาจารย์ฝ่ายมหาวิทยาลัย	

ได้แก่	 	 ศาสตราจารย	์ ปวิณ	 	 ปุณศรี	 	 และผู้เชี่ยวชาญและประสานฝึกอบรมพืชเมืองหนาวจาก

รัฐบาลไต้หวัน	คือ		ปาปา		ซุง		(Papa	Sung)
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ทรงปลูกมะคาเดเมียต้นแรก	ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม	่(ขุนวาง)

เมื่อวันที	่16	กุมภาพันธ	์2527
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	 ข้าราชการกรมวิชาการเกษตรคนแรกที่เริ่มงานที่สูงคือ	 นายสุนันท	์ ละอองศรี	 	 หัวหน้า

สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ในขณะนั้น	 (ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ในปัจจุบัน)	 	 ปกติดูแลรับผิดชอบ

ค้นคว้าถั่วแดงหลวง	ได้มีบทบาทสำาคัญโดยเฉพาะกาแฟอะราบิกา	

	 หลังจากนั้นอีกประมาณ	 	 2-3	 	 ปี	 	 สำานักงาน	USAID	 	 สหรัฐอเมริกาได้ให้ทุนแบบให้

เปล่า		Grant	Fund			แก่รัฐบาลไทยในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ในเขตล่อแหลม		Sensitive	Area	

Development	Project	โดยเลือกพื้นที่สีชมพู		(คอมมิวนิสต์แทรกซึมเกือบสำาเร็จ)			ของอำาเภอ

แม่แจ่ม		จังหวัดเชียงใหม่		เป็นพื้นที่เป้าหมายให้ชื่อโครงการว่า		Mae	Cham		Water-Shed	De-

velopment	 Project	 ชื่อภาคภาษาไทยว่าโครงการพัฒนาลุ่มนำ้าแม่แจ่ม	 	 	 กรมวิชาการเกษตร		

มอบหมายให้ผู้เขียนเข้าไปเป็นตัวแทนกรมฯ	 ร่วมกับโครงการนี้	 และพยายามดึงเงินทุนให้เปล่านี้

มาให้ได้		1/4		ของโครงการทั้ง		5		ปี		ในวงเงิน		25		ล้านบาท	และรัฐบาลไทยออกสมทบอีก		

25		ล้านบาท	หน่วยงานรับผิดชอบอยู่	4		กรมด้วยกัน	คือ		กรมส่งเสริมการเกษตร		กรมป่าไม	้		

กรมพัฒนาที่ดิน		และกรมวิชาการเกษตร		(จากกรม		กอง		ที่อาสาในระยะแรกเริ่มประมาณ	10		

หน่วยงาน)

	 โครงการหลวงรับผิดชอบอยู่แต่มีปัญหาบางประการกับชุมชนชาวเขา		คือ		พื้นที่พัฒนา

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	 	 (เลี้ยงแกะโดยการสนับสนุนของรัฐบาลนิวซีแลนด์)	 ที่บ้านขุนวาง	 	 ต.	 แม่วาง			

อ.	สันป่าตอง		(อ.	แม่วางในปัจจุบัน)		ชาวเขาร้องเรียนว่ามูลแกะทำาให้นำ้าในลำาธารแม่วางสกปรก

ใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้		โครงการหลวงโดย		ม.จ.	ภีศเดช		รัชนี		ได้ขับรถ		Range	Rover		ที่มี

คันเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนั้น	 	 พาผู้เขียนไปดูพื้นที่ด้วยตนเองที่บ้านขุนวางขณะนั้นสังกัด

ขึ้นกับอำาเภอสันป่าตอง	 	 อยู ่คนละด้านกับอำาเภอแม่แจ่ม	 	 หากไปตั ้งสถานีนอกเขตทาง		

USAID	 	 ก็คงไม่ยอมและไม่สนับสนุนการปฏิบัติงานนอกพื้นที่	 	ทางที่ดีที่สุดคือ	 เปิดทั้ง	2	สถานี

คือ		สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง		อ.	แม่แจ่ม			เป็นสถานีอย่างเป็นทางการของโครงการ

พัฒนาลุ่มนำ้าแม่แจ่ม		และสถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง		(	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	

ในปัจจุบัน)
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	 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใน	อ.	สันป่าตอง	 ในขณะนั้นปัจจุบันคือ	อ.แม่วาง	 	สร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติงาน

ร่วมกับโครงการหลวง	 	 เป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้เขียนได้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก

ในชีวิตและนำาพากรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมโครงการหลวงอย่างเป็นทางการและถาวรตั้งแต่ต้น

จนถึงปัจจุบัน

	 วันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2523	 	 ม.จ.	 ภีศเดช	 	 รัชนี	 ได้นำาผู้เขียนในฐานะผู้รับผิดชอบงาน	

และเปน็เหมือนผู้แทนกรมฯ	เข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	เพื่อรับมอบพื้นที่โครงการหลวงขุนวางในอดีต

ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรต่อไป	 	 ในขั้นต้นให้เป็นที่รวบรวมพันธุ์กาแฟ

อะราบิกาที่โครงการหลวงมีอยู่ที่บ้านแม่หลอด		อ.	แม่แตง		จ.	เชียงใหม่		และที่กรมวิชาการเกษตร

ค้นคว้าเดิมที่ดอยมูเซอ		จ.	ตาก		กับกล้ากาแฟพันธุ์ใหม่จากกระทรวงเกษตรสหรัฐ		(USDA)		และ	

ศูนย์วิจัยโรคราสนิม	(Centro	de	Ferrugens	Investigação	das	Cafeeiro:	Coffee	Leaf	

RustResearch	 Centre;	 CIFC)	 ประเทศโปรตุเกสที่เพาะไว้อยู่ที่สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้มา

รวบรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อหาพันธุ์ที่ต้านทานโรคราสนิมเพื่อขยายพันธุ์ให้เกษตรกรต่อไป		
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จากจุดนี้เองถือว่าเป็นจุดกำาเนิดของกาแฟอะราบิกาในภาคเหนืออย่างแท้จริง	 	 และเป็นที่มา

ของกาแฟอะราบิกาสายพันธุ	์ 	Catimor	 	 ในปัจจุบัน	 	ที่ทำาให้คนไทยทั่วประเทศรู้จักรับประทาน

กาแฟคั่ว		บด		ชงด้วยเครื่องชงกาแฟเฉพาะเรื่องแบบแรงดันไอน้ำาสกัดสารกาแฟ	ทำาให้ได้รสชาติ

กาแฟเข้มข้นแบบ		Espresso		และเป็นที่มาของคำาศัพท์ใหม่		“กาแฟสด”		ที่คั่ว		บด		ชงในคราว

เดียวกัน			
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พระบิดาของกาแฟ	พระราชทานแนวทางพัฒนากาแฟให้เป็นพืชเศรษฐกิจบนที่สูง

ซึ่งแพร่หลายทั่วภาคเหนือในปัจจุบัน



8

	 เม ื ่อว ันที ่ 	18	ก ุมภาพันธ ์	2525											

ที่ ผู้ เขี ยนได้ถวายรายงานต่อพระพักตร์

พระบาทสม เ ด็ จพระบรมชนกาธิ เ บศร								

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	

ว ่ า 	กรมว ิชาการเกษตรได ้ค ้นพบกาแฟ	

อะราบิกาสายพันธุ์ใหม	่ 	 คือ	 ลูกผสมสายพันธุ์

ระหว่าง		Caturra		และ	Hybrido	de	Timor		

ที่ชื่อว่า		Catimor		สายพันธุ์ชั่วที่		3		(F3)		

เริ่มแสดงอาการต้านทานโรคราสนิม		(rust)		เกินกว่า		95%		สามารถนำาเมล็ดพันธุ์ชั ่วที่	3	นี้		

จากต้นที่ทดสอบแล้วว่าต้านทานโรคจริงไปเพาะเป็นต้นกล้าเพื่อจำาหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกร

ต่อไปได้	 	กรมวิชาการเกษตรได้จำาหน่ายจ่ายแจกกล้ากาแฟให้แก่	 	เกษตรกร		ภาคเอกชน		โครงการ

หลวง		โครงการพัฒนาดอยตุงและหน่วยราชการอื่น	ๆ		ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับกาแฟ

แก่กรมวิชาการเกษตรผ่านทางโครงการหลวงในครั้งโน้น		จึงอาจจะกล่าวได้ว่า		พระองค์ท่านเป็น		

“พระบิดาของกาแฟ” 	อย่างแท้จริงซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้น้อยคนนักจะทราบข้อมูลเบื้องต้นนี	้พืช

อื่น	ๆ		นอกจากกาแฟแล้ว		ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม	่(ขุนวาง)	รับผิดชอบเกี่ยวกับไม้ผลเมือง

หนาว	 	 เช่น	 	 ท้อพันธุ์ต่างประเทศที่เป็นพันธุ์เบาที่ต้องการความหนาวเย็นน้อย	 (low	 	 chilled)		

บ๊วย		พลับ		พลัม		มะคาเดเมีย		ไม้ดอกเมืองหนาวที่เน้น	คือ	คาร์เนชั่น

ทรงปลูกต้นบ๊วยต้นแรก	 ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่	 (ขุนวาง)	 เมื่อวันที	่ 18	 กุมภาพันธ์	

2525	ต่อมาคือ	“พันธุ์บารมี	1”	ที่เกิดกลายพันธุ์	

(mutation)	มีลักษณะผลใหญ่และดก
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	 ภาคการเกษตรของประเทศไทย	 	 มีพื้นที่การเกษตรเป็น	 	 3	 -	 4	 	 สภาพเป็นส่วนใหญ	่	

ส่วนที่อยู่บนที่สูง	 (ส่วนที่	 1)	 	 โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาป่าต้นนำ้าลำาธาร

ที่มีความสูง	 	700	–	1,500		 เมตรเหนือระดับนำ้าทะเล		พื้นที่เหล่านี้จัดเป็นงาน		“เกษตรที่สูง”			

ต่อจากนั้น	(ส่วนที่	2)		จะเป็นเกษตรบนที่ดอนหรือที่ราบเชิงเขา	ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

ตอนบนในระดับความสูง		700		เมตร		ลงมาจนถึง		100		เมตรเหนือระดับนำ้าทะเล			ส่วนที	่3	–	4		

หรือส่วนสุดท้ายคือการเกษตรพื้นราบอันได้แก	่	ภาคกลางตอนล่างและที่ราบลุ่มเจ้าพระยา

	 แนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	 ทรงดำาริดูแลและห่วงใยพสกนิกรภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก	 	 ท่านทรงคิด

ภาพรวมทั้งหมดของประเทศและแบ่งภาคส่วนการปฏิบัติงานตามสภาพภูมิประเทศ	 	 เศรษฐกิจ		

สังคม		จารตีประเพณี		วัฒนธรรม	จริยธรรม		ครอบคลุมหมดทุกด้าน		ใครมีหน้าที่ด้านใดที่

รับผิดชอบก็ปฏิบัติงานตามที่ถนัดและมีสามัคคีธรรมคือพยายามประสานงานกับหน่วยงาน

อื่น	ๆ		ที่เกี่ยวข้อง		บทความนี้จึงตัดตอนเฉพาะเจาะจงงานที่ผู้เขียนเคยปฏิบัติรับผิดชอบในส่วน

ที่	1
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เพื่อแบ่งงาน	 “เกษตรที่สูง”	 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบอยู่ไม่ให้ซำ้าซ้อนและไม่เปลืองงบ

ประมาณกับงานที่ทางโครงการหลวง	 	และมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	รับผิดชอบอยู่แบบ

แบ่งงานกันทำาและไม่เปลืองงบประมาณ	 เราจะเลือกเอาเฉพาะพืชที่มีเอกลักษณ์พิเศษ	 ๆ	 เป็น

เครื่องกำาหนด	ดังนี้		

	 1.	 	 เป็นพืชที่ไม่ต้องการใช้สารเคมีกำาจัดโรคและแมลงมาก	 	 อันเป็นตัวทำาลายสภาพสิ่ง

แวดล้อม

	 2.		เติบโตและให้ผลดีในสภาพที่มีอากาศหนาวเย็น

	 3.		ใช้นำ้าไม่มาก		เพราะในอนาคตนำ้าบนที่สูงจะหายากขึ้นทุกที

	 4.		ผลผลิตสามารถบรรจุ		กระสอบ		หีบห่อที่ไม่ชำ้าง่าย	ขนส่งสะดวก	ใส่ท้ายรถกระบะ

นั่งทับได้ยิ่งดี

	 5.	 	สามารถแปรรูปสภาพหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนำามาเก็บรักษารอเวลาจำาหน่ายได้นาน

พอสมควร

	 6.		พืชที่ปลูก	ถ้ามีอายุยืนยาวตั้งแต่		20	-	100		ปีได้ยิ่งดี	เพราะมีสภาพเอนกประสงค์

จากเป็นพืชเศรษฐกิจ		กลายเป็นป่าไม้เศรษฐกิจและป่าต้นนำ้าลำาธารในอนาคตตามลำาดับ

 

	 จากข้อกำาหนดดังกล่าวปรากฏว่า	มะคาเดเมียเป็นอันดับ	1		งานเกษตรที่สูงจึงเริ่มศึกษา

ค้นคว้าพืชนี้เป็นอันดับแรกโดยสั่งพันธุ์จากมลรัฐฮาวาย	 	 สหรัฐอเมริกามาทดลองปลูก	 	 2	 	 พันธุ์		

คือพันธุ์เบอร์		741		ที่เหมาะสมปลูกบนที่สูงกับพันธุ์เบอร์		800		ที่มีคุณภาพดีแต่เหมาะปลูก

บนพื ้นราบชายทะเล	มาทดลองปลูกตามสถานีทดลองต่าง	ๆ	ตั ้งแต่ภาคใต้		ภาคกลาง		

ภาคตะวันออก	 	 ภาคเหนือต้นพันธุ์ที่สั่งซื้อมีราคาสูงมาก	 	 ราคาที่ซื้อจากต่างประเทศในขณะนั้น		

(พ.ศ.2523)		ต้นละ		20	–	25	$			เหรียญสหรัฐหรือประมาณ		500		บาท	จึงมีต้นพันธุ์ไม่เพียงพอ

แก่การทดสอบ		ทดลอง		พอดีกับขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ก็ทรงสนพระทัยพืชนี้อยู่เหมือนกัน		
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รับสั่งให้ท่านองคมนตรี	 	 ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิร	ิ 	 จักรพันธุ	์ 	 อดีตอธิบดีกรมกสิกรรม	 (ปัจจุบันคือ	

กรมวิชาการเกษตร)	 ถ่ายทอดพระราชดำาริมายังอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้นำาพืชนี้ไปทดลอง

ปลูกเป็นแห่งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	 	อ.ดอยสะเก็ด	 	จ.เชียงใหม่	 	 เมื่อทรงทอด

พระเนตรผลการดำาเนินงานที่ศูนย	์ ฯ	 	 	 ทรงทราบถึงความยากลำาบากในการสั่งต้นพันธุ์จากต่าง

ประเทศเพราะงบประมาณ	จำากัด	 	 จึงมีพระราชดำาริว่า	 	 2	 	พันธุ์	 ที่สั่งมาน้อยไป	 	 ควรจะเลือก

มาเพิ่มอีก		8		พันธุ์ให้ได้ครบ		10		พันธุ์	ตามที่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศแนะนำา		ทรงพระเมตตา

เป็นกรณีพิเศษรับสั่งให้ทางเลขาธิการ	กปร.	(คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ)	 จัดสรรงบประมาณให้เป็นพิเศษอีก	 	 200,000	 	 บาท	 (สองแสนบาท)	 	 เพื่อซื้อต้น

พันธุ์เพิ่มเติม		นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้แก่โครงการทดสอบพันธุ์

มะคาเดเมีย		สำาหรับมะคาเดเมียเป็นพืชที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช	บรมนาถบพิตรทรงสนพระทัย	และมีสายพระเนตรอันยาวไกลที่เห็นอนาคตของพืชนี้

ที่น้อยคนนักจะทราบข้อเท็จจริงอันนี้		

พระราชเลขานุการส่วนพระองค	์(ขณะนั้น)		ขณะทรงงานและตามเสด็จ
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ตั ว อ ย่า ง ท่ีย กม าบอก เ ล่ า ก็ คือห ลัง จ าก

พระราชทานงบประมาณจาก	 กปร.	 ให้เป็น

พิเศษแล้ว	 	 เมื่อปลูกได้	 	 1	 ปี	 	 ก็ทรงทอด

พระเนตรความเจริญเติบโตด้วยพระองค์เอง

พร ้อมด ้วยสมเด ็จพระกน ิษฐาธ ิราชเจ ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	 	 และทุกปีที่ทรงงานที่ศูนย์ศึกษาฯ	

ห้วยฮ่องไคร้		จะเดินมาสอบถามความก้าวหน้า

ของพืชนี้กับผู้เขียนแบบคาดไม่ถึงอยู่ เสมอ		

เพราะในบรรดาผู้เฝ้ารับเสด็จนั้นมีมากมาย		

และเป็นระดับอธิบดี		รองอธิบด	ี	หรือนายช่าง

ใหญ่		หรือผู ้เช ี ่ยวชาญพิเศษเป็นส่วนใหญ่	

ผู้เขียนเพียงยืนแทรกหลบๆอยู่แถวหลังแต่ก็

ทรงทอดพระเนตรเห็น		และรับสั่งถามถึงจนได้

	 ยิ่งไปกว่านี้มีอยู่วันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังมาขอพบที่ทำางานและแจ้งให้ผู้

เขียนทราบว่า	 	มะคาเดเมีย	 	 4	 	ต้นนี	้ 	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 	 ได้รับเป็นของขวัญจาก	พล.ร.อ.	 Admiral	 	William	 	Crowthe		

แม่ทัพเรือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก		ของสหรัฐอเมริกาที่มีฐานทัพอยู่ที่มลรัฐฮาวาย		ซึ่งเป็นพระราช

อาคันตุกะพิเศษส่วนพระองค์นำามาถวาย		รับสั่งสั้นๆ	ว่า		“	เอาไปให้อาจารย์ดำาเกิงปลูก	3		แห่ง

ดังนี้		ศูนย์ศึกษาฯห้วยฮ่องไคร้		2		ต้น		ศูนย์ศึกษาฯภูพาน		จ.สกลนคร		1	ต้น	และศูนย์ศึกษาฯ

เขาหินซ้อน		จ.ฉะเชิงเทรา		1		ต้น	”	
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	เจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังผู้นั้นกล่าวอย่างตลกๆว่า		“	ผมหาอาจารย์อยู	่	2		วัน		กว่าจะทราบ

ว่าอยู่ที่นี่	”			สำาหรับเหตุการณ์แห่งความทรงจำาลำาดับสุดท้ายของพืชนี้		ก็คือในการถวายรายงาน

ครั้งหนึ่ง		กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตนำาต้นมะคาเดเมียพันธุ์ดีที่พระราชทานทั้ง		

10		พันธุ์นี้ไปขยายปลูกให้แก่โครงการพัฒนาดอยตุง		จ.เชียงราย		อันเป็นโครงการในพระราชดำาริ

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ี ในพื้นที่ประมาณ	 1,000	 ไร่	 	 ให้เห็นเป็นรูปธรรมของ

ความสำาเร็จของงาน		ทรงอนุญาต		ทรงพระสรวลน้อยๆ		และตรัสสั้นๆว่า	“เอาซิ”

	 บ๊วย	 	 เป็นอีกพืชหนึ่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับข้อกำาหนด	 	 6	 	 ประการข้างต้น	 (โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่	 5)	 	 เป็นพืชเมืองหนาวที่ทรงปลูกด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	อันที ่จริงต้นบ๊วย		

2		ต้นนี้นำามาจากโครงการหลวงปางดะ		อ.สะเมิง		จ.เชียงใหม่		ทรงปลูกที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่	(ขุนวาง)	เป็นต้นแรก		เมื่อวันที	่18	กุมภาพันธ์	2525	หลังจากนั้นประมาณ		3-4	ป	ี	เมื่อ

ต้นบ๊วยนั้นติดผลทั้ง		2		ต้น		มีผลใหญ่ผิดปกต	ิคือ	ผลใหญ่เกือบเท่าลูกปิงปอง		จึงนำาพันธุ์บ๊วย

ทั้ง		2		ต้นนี้ตั้งชื่อว่า		ขุนวาง	1		และขุนวาง	2		ตามลำาดับ		โดยนำาไปขยายในโครงการตามพระ

ราชดำาริ		ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง		จ.แม่ฮ่องสอน		เมื่อเสด็จมาทรงงานที่ศูนย์ปางตอง	

ได้กราบบังคมทูลให้ทรงทราบถึงการกลายพันธุ์	 (mutation)	 	ของบ๊วยทั้ง	 	 2	 	ต้นว่าผลใหญ่ผิด

ปกติ		จนน่าแปลกใจ		ทรงรับทราบด้วยความพอพระราชหฤทัย		ทรงพระสรวลและรับสั่งแบบมี

พระอารมณ์ดีว่า		“นั่นแหละเป็นเพราะ		พระบารมีปกเกล้า”		

	 และเมื่อผู้เขียนได้กล่าวถวายรายงานเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อแห่งการกลายพันธุ์ให้

พระองค์ทรงทราบในรายละเอียดอีกต่อไปทรงยำ้าว่า	 	 “นั่นแหละเป็นเพราะ	 	 พระบารมี

ปกเกล้า”		อีกถึง		2		ครั้งเช่นกัน		ทั้งนี้ต่อหน้าพระพักตร์		สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม

ราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่ีเสด็จในคร้ังน้ันด้วย	จึงเป็นท่ีมาของช่ือบ๊วย	“พันธ์ุบารมี	1”
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	 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	 (ขุนวาง)	 ในอดีตเมื่อมีเส้นทางขึ้นไปถึงเพียงเส้นเดียว	

คือ	วิ่งทางอำาเภอสันป่าตอง		ผ่านเส้นทางบ้านกาด		แม่วิน	(เมืองวิน)		แม่วาง		ตามลำาดับ		เส้นทาง

ทุรกันดารมาก	 	 ต้องวิ่งผ่านหรือเลียบหน้าผาตามเส้นแม่นำ้าแม่วาง	 	 เป็นระยะทางจากเชียงใหม่

เกือบ		70-80		กิโลเมตร		บางครั้งรถยนต์วิ ่งลงไปในห้วยถูกนำ้าป่าพัดเสียหายก็เคยมี		ผู้เขียน

ในฐานะที่รับผิดชอบ	 “งานเกษตรที่สูง”	 ในขณะนั้น	 จึงมีความคิดว่าน่าจะหาเส้นทางไปยังสถานี

แห่งนี้อีกสัก	 1	 เส้นทางถ้าหากเส้นทางเดิมถนนขาด	 หรือเสียหายอย่างหนักในฤดูฝนก็น่าจะมี

เส้นทางสำารองเพิ่มขึ้นบ้าง	 	 ขณะนั้นโครงการหลวงอินทนนท	์ (ปัจจุบันคือ	 สถานีเกษตรหลวงอิน

ทนนท์)	 ซึ่งมีบริเวณอยู่ใกล้นำ้าตก	 “สิริภูมิ”	 	 ซึ่งเดินทางจากเชียงใหม่ผ่านมาทางนำ้าตกแม่กลาง	

อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	 	 และติดถนนลึกเข้ามาจากเส้นทางขึ้นดอยอินทนนท์ไปยังบ้าน	“ขุนห้วย

แห้ง”		ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	(ขุนวาง)	ประมาณ		20		กม.	เท่านั้น

ต้นบ๊วยพันธุ์บารมี	1	ที่	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
	บรมนาถบพิตร	ทรงปลูกเมื่อวันที	่18	กุมภาพันธ	์พ.ศ.2525	ปัจจุบันอายุ	37	ปี
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จึงได้ให	้ 	 นายสถิตย์	 	 กิ่วแก้ว	

(เสียชีวิตแล้ว)	 	 ซึ่งเป็นผู้อำานวย

การสถานีขณะนั ้น	ส ำารวจดู

เ ส ้ นทางท ี ่ จ ะต ั ดถนนจาก		

“ขุนห้วยแห้ง”		มายัง		“ขุนวาง”		เรา

เตรียมวางแผนการมาอย่างดี	

คือ	 มีแผนที่ทหารในอัตราส่วน	

1	:	50,000	เดินทางสำารวจพื้นที	่

ก ำาหนดเส้นทางลงในแผนที่
โดยลากเส้นสีแดงด้วยปากกาเมจิก	 ในการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยม	 	 และตรวจงานที่สถานี

เกษตรหลวงขุนวางในปี		2527		ทรงเสด็จขึ ้นไปทอดพระเนตรแปลงรวบรวมพันธุ ์สมุนไพร

ที่บริเวณ		“ผาแง้ม”		

	 ผู้เขียนได้ถวายรายงานว่า	 	 ผลผลิตทางการเกษตรจากขุนวางไปยัง	 จ.เชียงใหม	่ 	 ในฤดู

ฝนเส้นทางเดิมชำารุดเสียหายอยู่เนือง	ๆ		การซ่อมบำารุงไม่ทันต่อเหตุการณ	์	เช่น		ดินถล่มทับเส้น

ทางกว่าจะซ่อมเสร็จบางครั้งเสียเวลาเป็นอาทิตย์	 	 จึงอยากจะขอพระราชทานถนนเส้นใหม่ขึ้นมา		

“ขุนวาง”		อีก		1		เส้น		ทรงซักถามถึงรายละเอียดเส้นทางที่จะตัดใหม่		รับสั่งถามว่า		“เธอจะ

ตัดถนนจากนำ้าตกผาหมอนรึ”		ผู้เขียนกราบบังคมทูลว่า		“มิใช่		พระพุทธเจ้าข้า		แต่จะตัดจากขุน

ห้วยแห้งที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรแปลงมะเดื่อฝรั่ง	(fig)		มายังขุนวาง”		ทรงเข้าพระทัยทันที		

พร้อมกันนั้นผู้เขียนก็กางแผนที่	 	1:50,000		ให้ทอดพระเนตรแนวเส้นทางที่จะตัด		บรรดาผู้ตาม

เสด็จขณะนั้น	“เป็นงง”	 	 ในความพร้อมในการขอพระราชทานถนนในครั้งนี	้ 	 เพราะมีการเตรียม

การล่วงหน้ามาอย่างดีแถมยังขอพระราชทานเงินจากโครงการ	กปร.	มาสร้างอีก	5,000,000	บาท		

“ทรงอนุญาต”		ผู้เขียนรีบพูดขึ้นดังๆว่า		ดร.สุเมธ		(ตันติเวชกุล		ซึ่งเป็นเลขานุการ	กปร.	ขณะนั้น)		

โปรดมารับทราบพระบรมราชานุญาต		ซึ่งหลังจากนั้นเพียง		3		วัน		งบประมาณก็ได้รับอนุมัติจาก

นายกรัฐมนตรี		พล.อ.เปรม		ติณสูลานนท	์	นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม	่(ขุนวาง)	เป็นอย่างยิ่ง	
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	 ในปี		2534		ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ได้มีโอกาสรับเสด็จที่	จ.แม่ฮ่องสอน	เสด็จถึงพระตำาหนัก

ปางตอง	อ.เมือง	จ.แม่ฮ่องสอน	ทางเฮลิคอปเตอร์ในช่วงเวลาบ่ายประมาณ		16.30	น.		ซึ่งขณะนั้น

ฝนตกเป็นเม็ดใหญ่ๆพอเปียกเล็กน้อย	ทรงเสด็จพระราชดำาเนินตามหลังสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ผ่านแถวข้าราชการที ่มารอร ับเสด็จ	 	

	 ผ ู ้ เข ียนยืนอยู ่ข ้างๆนายช่างชลประทานผู ้หนึ ่ง	 (นายช่างบรรจง	 ผู้ถวายงาน

ประดิษฐ์คิดค้น	 “กังหันชัยพัฒนา”	 	 ร่วมกับพระองค์ท่าน)	 	 ทรงเสด็จพระราชดำาเนินผ่านผู้เขียน

ไปประมาณ	3-4		ก้าว	 	ทรงเหลือบสายพระเนตรเห็นผู้เขียน		ทรงเสด็จพระราชดำาเนินย้อยกลับ

มาทักทายว่า	 “อ้อมาทำางานที่นี ่ด้วยรึ”	 	 นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้เขียนอย่างมิรู ้

ลืม	 ซึ่งในวันรุ่งขึ้นก็ได้ถวายรายงานเกี่ยวกับ	“บ๊วย”		พันธุ์ใหม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 	หลังจากนั้น

อีก	1	วัน		เสด็จไปเยี่ยมสถานที่ทรงงานที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มนำ้าปาย	“ท่าโปงแดง”		ที่อยู่ริม

แม่นำ้าปาย	อ.เมือง	จ.แม่ฮ่องสอน	ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร		ทรงรับทราบ

การบรรยายสรุปการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพืชต่างๆ		พืชหลัก	ก็ได้แก่	แปลงรวบรวมพันธุ์ลิ้นจี	่	ซึ่งมี

ประมาณ	7-8	สายพันธุ์		และแปลงเปรียบเทียบพันธุ์มะคาเดเมียที่ได้รับเงินจากโครงการ	กปร.	มา

ดำาเนินงาน		ทรงปลูกต้นมะคาเดเมียเป็นที่ระลึก		

	 ก่อนเสด็จพระราชดำาเนินกลับรับสั ่งถามผู ้เข ียนว่า	มีแต่แปลงไม้ผล		ไม้ยืนต้น		

ไม่เห็นมีพวก	 	พืชไร่	 	 พืชผักปลูกแซมบ้างกราบบังคมทูลว่า	 	สถานที่แห่งนี้ขัดสนนำ้าในฤดูแล้ง		

เพราะโครงการชลประทานม่อนตะแลงไม่ปล่อยนำ้าให้	 	 หันไปรับสั่งแบบสัพยอกแบบกันเองกับ

นายช่างใหญ่ชลประทานที่ตามเสด็จไปกับพระองค์ทุกหนทุกแห่ง	(นายปราโมทย์		ไม้กลัด)

“เขาหาว่าเราไม่หานำ้าให้เขา”			ทรงพระสรวลน้อยๆ	แล้วเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งไป
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ทรงปลูกมะคาเดเมีย	ต้นที	่2	

ที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มนำ้าปาย	(ท่าโป่งแดง)	อ.เมือง	จ.แม่ฮ่องสอน
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ในวีดีโอเทป		หรือ		VCD		แผ่นที่ผลิตโดย	G-MM	Grammy		จำากัด		ในเพลงของขวัญจากก้อนดิน		

ซึ่งขับร้องโดย		ธงไชย		แมคอินไตย์	หรือ	“เบิร์ด”		นักร้องยอดนิยมตลอดกาล

	 	 	 	 “มงคลแห่งชีวิต”	 	 ที่พระราชทานแก่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	 (ขุนวาง)	 กรม

วิชาการเกษตร		อีกประการหนึ่งที่ควรบันทึกเพื่อความทรงจำาอันงดงาม	ก็คือ	เสด็จพระราชดำาเนิน

ตรวจเยี่ยมและทรงงานที่สถานที่แห่งนี้	 	นับตั้งแต่วันพระราชทานพื้นที่ให้กรมวิชาการเกษตรดูแล

ในป	ี 	 2523	 	ประมาณ	 	 	 5	 	 ครั้งด้วยกัน	 	 ครั้งที่ยิ่งใหญ่	 ก็คือ	 ในปี	 2525	 	ที่ทรงพาทูตานุทูต

พร้อมด้วยภรรยาประมาณ		29		ประเทศมาเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ฯ	เพื่อให้ประเทศต่างๆ	ทราบ

ว่า		ประเทศไทยกำาลังทำาอะไรอยู่เพื่อต่อต้านยาเสพติด		อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		เริ่มงานเศรษฐกิจพอ

เพียงที่กำาลังฮิตอยู่ในขณะนี้ตั้งแต่เกือบ	25-30	ปีมาแล้ว		พวกท่าน	(ประเทศต่างๆ)	มีของดี	(พันธุ์

พืชใหม่ๆ)	อะไรบ้าง	ก็เอามาแบบ	“ร่วมด้วย		ช่วยกัน”	ได้		นับว่าเป็นสายพระเนตรที่ยาวไกลอีก

ข้อหนึ่งของพระองค์		ในการประชาสัมพันธ์หรือ		“เปิดประเทศ”		ให้ชาวโลกได้ประจักษ์และรู้จัก

ประเทศไทยดีขึ้น		แทบทุกครั้งจะทรงงานอยู่นานถึง		4-5		ชั่วโมง		ทรงเสวยพระกระยาหารเที่ยง

ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม	่(ขุนวาง)	ไมตำ่ากว่า		3-4		ครั้ง		ทุกครั้งจะทรงประทานพระเมตตา

แบบ	 “เสด็จประพาสต้น”	 	 คือกันเองแบบไม่ถือพระองค์ที่พระองค์เคยรับสั่งสอนข้าราชการบาง

คนว่า		“แม่ฉันบอกว่า	(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)	คำาว่า	“ภูมิพล”	นั้นมีความหมาย

ว่า	 “พลัง	 แผ่นดิน”	 	 เพราะฉะนั้นอย่าลอย	 ต้องติดดิน”	 	 นับว่าเป็นพระราชดำารัสที่กินใจหรือ

ประทับใจปวงประชากรอย่างลึกซึ้ง		ถ้าคิดให้ดีจะมีความหมายกว้างไกลมากสุดจะประมาณ		

จึงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กรมวิชาการเกษตรและเหล่าปวงข้าราชการที่รับใช้เบื้องพระ

ยุคลบาทอย่างหาที่สุดมิได้	 	 ที่มีพระมหากษัตริย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษแบบทศพิธราชธรรมที่ชาติอื่น

หามิได้
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	 หลังจากนั้นอีกประมาณ	 	 7	 	 วัน	 	 ทรงพระราชทานเลี้ยงแก่บรรดาข้าราชบริพารและ

ข้าราชการท่ีรับใช้เบ้ืองพระยุคลบาทในภาคเหนือท้ังหลายท่ีบริเวณโครงการชลประทาน	 แม่หอพระ	

ต.โหล่งขอด	 อ.พร้าว	 จ.เชียงใหม่	 ผู้เขียนไปถึงงานพระราชทานเลี้ยงล่าช้า	 เพราะไปรับนายก

รัฐมนตรีอานันท์		ปันยารชุน		ที่โครงการหลวง	นำาโดย	ม.จ.ภีศเดช		รัชนี		พาบรรดาทูตานุทูตขึ้น

ไปเยี่ยมศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	(ขุนวาง)	ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม	และเป็นเวลาที่บ๊วยสุก

พอดี		ผู้เขียนพร้อมทั้งนายสถิตย์		กิ่วแก้ว	ผอ.สถานีฯ	ขณะนั้น	เก็บผลบ๊วยพันธุ์	“ขุนวาง	1”

ไปให้ทอดพระเนตร		1		กระเช้าใหญ่		เราไปยืนรอรับส่งเสด็จพระราชดำาเนินกลับเมื่อเวลาประมาณ		

22.30	น.	 	ถวายรายงานให้ทรงทอดพระเนตรผลบ๊วยที่ใหญ่เป็นพิเศษ	 	ทรงรับไปถือในพระหัตถ์

แล้วยกให้ผู้ตามเสด็จได้เห็น	 	 โดยมีแสงสปอตไลท์จับให้เห็นโดยทั่วกัน	 	 รับสั่งว่า	 “	 เออ	 ของเขา

ใหญ่จริงๆนะ”	 	 	 แล้วหันมารับสั่งกับผู้เขียนแบบเราไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะได้ยินพระราชดำารัสว่า	

“ฉันไปหา	“นำ้า”	มาให้เธอได้แล้วนะ”	ทรงหมายถึงนำ้าที่ทางชลประทานจะแบ่งมาให้พื้นที่ทรงงาน

ที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มนำ้าปาย	 	 “ท่าโปงแดง”	 	ที่เคยทรงรับทราบว่าขาดนำ้าในฤดูแล้ง

เมื่อ		7	วันที่แล้ว		พระเมตตาและกรุณาธิคุณต่อกรมวิชาการเกษตรมีมากล้นพ้นที่จะบรรยายเป็น

ตัวอักษรได้		คงอยู่ในความทรงจำาของผู้เขียนมิรู้ลืม

	 จากการท่ีผู้เขียนรับผิดชอบ	 “งานเกษตรท่ีสูง”	 จึงได้มีโอกาสพิเศษท่ีน้อยคนนักจะได้						

อยู่ใกล้ชิดองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชแบบถือว่า“เป็นมงคลชีวิต”		

ภาพรับเสด็จคือ	ภาพที่ขอพระราชทานเงิน	กปร.	ซื้อพันธุ์มะคาเดเมีย		ภาพนี้ลงในหนังสือวารสาร

รายสัปดาห์ในวาระต่างๆ	 กัน	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลา	 	 “5	 ธันวามหาราช”	 	 ลงในหนังสือ

ภาพยนตร์และดารา	1	ครั้ง		ลงในหนังสือ	สกุลไทย		2		ครั้ง		ครั้งสุดท้ายลงในหนังสือ		Bangkok		

Post		เมื่อ	วันที่	19	พฤษภาคม	2549		และภาพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลย

เดชทรงปลูกต้นมะคาเดเมียต้นแรกที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	(ขุนวาง)	ภาพนี้ไปปรากฏ
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ทรงพาคณะทูตานุทูตพร้อมด้วยภรรยา	จำานวน		24		ประเทศ	เยี่ยมชมผลการดำาเนินงานของ

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	(ขุนวาง)	เพื่อชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้นำา

ในการต่อต้านพืชเสพติด
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ภาพในอดีตที่หาชมได้ยากอีกภาพหนึ่งคือเมื่อประมาณป	ี 2526	 ทรงพระประชวรอย่างมาก	 และ

ในปีถัดไป	 คือ	 วันที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2528	 	 เมื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงงานที่

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	(ขุนวาง)	เหล่าชาวเขา	ชาวดอยที่อยู่รอบๆ	ศูนย์ฯ		ได้แก่	ชาวเขาเผ่า

กะเหรี่ยง	และชาวเขาเผ่าม้ง	ได้ทำาพิธีบายศรีสู่ขวัญถวายพระพรให้แก่พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 พร้อมด้วย	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง	และมี

พระชนม์ชีพยิ่งยืนนานสืบไป	นับว่าเป็นบุญญาธิการของปวงชนชาวไทย	ที่มีทั้งกษัตริย์เกษตร	และ	

กษัตริย์เหนือกษัตริย์	 	 (The	King	of	King)	 	พร้อมกันอย่างหาที่สุดมิได้	ซึ่งเกียรติคุณเหล่านี้เผย

แพร่แผ่ไพศาลทั่วไปในสากลโลกขณะนี้



พิธีบายศรีสู่ขวัญถวายพระพร		หลังจากทรงพระประชวรหนักให้แก่	

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	พร้อมด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

*******
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